

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศีลธรรม หงษ์หิรัญ	ประธานสภาฯ	ศีลธรรม หงษ์หิรัญ	
๒	นายนพดล เรือนแก้ว	รองประธานสภาฯ	นพดล เรือนแก้ว	
๓	นางฉิรดา กำเนิดบุญ	เลขานุการสภาฯ	ฉิรดา กำเนิดบุญ	(ปลัด อบต.)
๔	นายสุชาติ สางชัยภูมิ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	สุชาติ สางชัยภูมิ	
๕	นายไพโรจน์ มุลกสก	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ไพโรจน์ มุลกสก	
๖	นางนิยม พละเนา	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	นิยม พละเนา	
๗	นางประภา จอมคำสิงห์	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ประภา จอมคำสิงห์	
๘	นางสุภาพร อุดมทรัพย์	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	สุภาพร อุดมทรัพย์	
๙	นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ	ส.อบต. หมู่ที่ ๘		(ลา)

ผู้ไม่มาประชุม ๑. นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ (ลา)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน	นายก อบต.	เสกสรรค์ จอสูงเนิน	
๒	นายกลีกร สิมมาวงศ์	รองนายก อบต.	กลีกร สิมมาวงศ์	
๓	นายอภิคม ครองสำราญ	รองนายก อบต.	อภิคม ครองสำราญ	
๔	นายเสงี่ยม นรพรม	เลขานุการนายก อบต.	เสงี่ยม นรพรม	
๕	นางประชุมพร สุจินตาทกิจ	ผอ.กองคลัง	ประชุมพร สุจินตาทกิจ	
๖	นายไพโรจน์ ขำประไพ	ผอ.กองช่าง	ไพโรจน์ ขำประไพ	
๗	นายสมโภชน์ พรโสภิต	หัวหน้าสำนักปลัด	สมโภชน์ พรโสภิต	
๘	นางยุภาพร ดวงหาค้าง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ยุภาพร ดวงหาค้าง	
๙	นางจุฑามาศ พวงอ่อน	นักวิชาการศึกษา	จุฑามาศ พวงอ่อน	รก.ผอ.กองการศึกษาฯ
๑๐	นายธนะพัฒน์ ปรีชาเขาว์กุลศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ธนะพัฒน์ ปรีชาเขาว์กุลศิริ	
๑๑	นายวีระชาติ แสงชัยภูมิ	ผ.นักวิเคราะห์ฯ	วีระชาติ แสงชัยภูมิ	
๑๒	นายยงยุทธ แก้วมูลมุข	กำนันตำบลช่องสามหมอ	ยงยุทธ แก้วมูลมุข	
๑๓	นายประยูร เกมชัยภูมิ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒	ประยูร เกมชัยภูมิ	
๑๔	นายชาตรี หงษ์เงิน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	ชาตรี หงษ์เงิน	
๑๕	นายนรินทร์ ดวงภา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔	นรินทร์ ดวงภา	
๑๖	นายน้อย ชำนาญ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗	น้อย ชำนาญ	
๑๗	นายสวาท สุริยวงศ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘	สวาท สุริยวงศ์	
๑๘	พ.จ.อ.องอาจ สุโข	ผอ.รพสต.ช่องสามหมอ	พ.จ.อ.องอาจ สุโข	
๑๙	นายชมพู่ พงษ์สระพัง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	ชมพู่ พงษ์สระพัง	
๒๐	นายประหยัด ใจโปร่ง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	ประหยัด ใจโปร่ง	

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

\*\*\*\*\*

เริ่มประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายศิลาธรรม หงษ์หิรัญ  
(ประธานสภา)

เวลา ๐๙.๓๐ น

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศิลาธรรม หงษ์หิรัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ วันนี้จะเป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ในการประชุมสภาฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และในวันนี้ก็มีเรื่องให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ พิจารณาหลายเรื่อง เนื่องด้วย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ยื่นเสนอญัตติ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้พิจารณา เช่น ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อเป็นคณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พ.ศ. ....และ ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตทำกิจการนอกเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยแต่ละเรื่องมีความสำคัญและจำเป็นต่อพี่น้องประชาชนในตำบลช่องสามหมอของเราอย่างยิ่ง เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการโดยตรง และอีกเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติให้ทราบคือ ท่านปลัด ธิรดา กำเนิดบุญ จะได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ซึ่งมีผลโอนย้ายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ที่จะถึงนี้ ท่านจึงได้ขอลาออกจากความเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันนี้ในช่วงท้ายจึงในนามสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจะได้อบรมของที่ระลึก เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านปลัด และขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ร่วมเดินทางไปส่งท่านปลัดที่สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ นี้ด้วยครับ เพื่อเป็นการกระชับเวลากระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปเลยครับ ท่านใดมีอะไรจะแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี ถ้าไม่มีกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายศิลาธรรม หงษ์หิรัญ  
(ประธานสภา)

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข อะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ท่านใดรับรองรายงานการประชุม ได้โปรดยกมือขึ้น ครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม  
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง กรณี ลาออกจากตำแหน่ง โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น

นายศิลาธรรม หงษ์ศิริฤ  
(ประธานสภา)

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง กรณี ลาออกจากตำแหน่ง โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น เนื่องด้วย นางสาวกิริดา กำเนิดบุญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ตามคำสั่ง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ต่อประธานสภา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากจะได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการสภาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนในพื้นที่ ประธานสภา จึงเสนอญัตติ การขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มาดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในวันนี้นักสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจะได้พิจารณาคัดเลือกกัน ในรายละเอียดส่วนที่เกี่ยวข้องกระผมขอเชิญ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้อภิปรายชี้แจงหลักการและเหตุผล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เชิญครับ

(นางสาวกิริดา กำเนิดบุญ)  
(ปลัด อบต.)

เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตชี้แจง ตามที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้เสนอญัตติ และมอบหมายให้ชี้แจง ดังต่อไปนี้ค่ะ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วรยศ สอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๘/๑ เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
- (๓) ครบอายุของสภาท้องถิ่น
- (๔) มีการยุบสภาท้องถิ่น
- (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรับหนังสือลาออกจากเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอสภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง"

เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบ และเพื่อให้การดำเนินงานของกิจการสภาฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอพิจารณา การลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอมติให้พ้นจากตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับญัตตินี้ค่ะ ดิฉันก็มีเรื่องชี้แจงในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ค่ะ



ผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และ นายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ เทศบาล หรือนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณีแต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ด วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น

ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสองเมื่อ สภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา ท้องถิ่นคนหนึ่ง ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่ต่ำกว่าแปดคนให้มี สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่ เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลข ประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน สูงสุดนั้นโดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจำตัวเพื่อใช้ในการลงคะแนนเลือกด้วยวิธีจับสลาก โดยให้ผู้ ที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่าง เดียวกันมีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจำตัวตามลำดับให้ครบตามจำนวนผู้ที่ ถูกเสนอชื่อหากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง

ให้ประธานที่ประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อตามลำดับหมายเลข

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวผู้ที่ถูกเสนอ ชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน ใส่ซอง แล้วนำซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วยตนเองต่อหน้า ประธานที่ประชุม

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคหก ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วรรคเจ็ดวิธีจับสลากตาม วรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับ สลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้ จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดย เขียนข้อความว่า "ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น" เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า "ไม่ได้รับ เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น"

ตามข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และเพื่อให้การดำเนินงานของกิจการสภาฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการและประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอพิจารณา เลือกเลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ แทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับบัดนี้ค่ะ ดิฉันก็มีเรื่องชี้แจงในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ ที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น อะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรอีก กระผมก็จะให้ท่าน สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยแต่ละท่านสามารถเสนอชื่อท่านสมาชิกที่จะมาดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ ได้เพียง ๑ ท่าน และต้องมีผู้รับรองอีก ๒ ท่าน เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ

นายศีลธรรม หงษ์หิรัญ (ประธานสภาฯ)

นายสุชาติ สางชัยภูมิ (ส.อบต.หมู่ที่ ๑)

กระผมนายสุชาติ สางชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๑ ขอเสนอชื่อ นางสุภาพร อุดมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๖ เป็น เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ครับ

นายศิลาธรรม หงษ์หิรัญ  
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอท่านสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่านครับ  
นางนิยม พลพะเนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๔ เป็นผู้รับรองคนที่ ๑  
นายไพโรจน์ มุลกสก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๓ เป็นผู้รับรองคนที่ ๒  
ผู้รับรอง ๒ ท่าน ครบตามที่กฎหมายกำหนด มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ / ไม่มี  
ถ้ามีการเสนอชื่อเพียง ๑ คน ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง  
สามหมอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ดังนั้น นางสุภาพร อุดมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง  
สามหมอ หมู่ที่ ๖ เป็นผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม  
หมอ และให้ดำเนินการตามระเบียบฯ กฎหมาย ต่อไป

นายศิลาธรรม หงษ์หิรัญ  
(ประธานสภาฯ)

ท่านสุภาพร อุดมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๖ ท่านยินดีรับตำแหน่งนี้  
หรือไม่

นางสุภาพร อุดมทรัพย์  
(ส.อบต.หมู่ที่ ๖)

ดิฉันนางสุภาพร อุดมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๖ ยินดีรับตำแหน่งนี้  
ค่ะ และในโอกาสนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้คัดเลือกและมอบหมาย  
ให้ดำรงตำแหน่งนี้ ดิฉันจะขอทำหน้าที่ให้เต็มที่สุดความสามารถเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม  
หมอ มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ

นายศิลาธรรม หงษ์หิรัญ

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ไตเสนออะไรอีก กระผมจะขอ  
เข้าสู่ยุติการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ

**๔.๓ ยุติ การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อเป็น  
ตัวแทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ**

นายศิลาธรรม หงษ์หิรัญ  
(ประธานสภาฯ)

ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่อง  
สามหมอ ขอเชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ชี้แจง หลักการและเหตุผล เพื่อให้ท่าน  
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ได้พิจารณา เชิญครับ

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  
(นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
ทุกภาคส่วน ท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การ  
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผล พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ  
พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อเป็นตัวแทนใน  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วน  
ตำบลช่องสามหมอได้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
เป็นไปตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และอาศัยอำนาจตาม  
ความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๖ และ ข้อ ๑๒ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการ  
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และ  
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑  
และมติที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอเมื่อวันที่  
๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้ออกคำสั่ง ที่ ๓๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ แต่เนื่องด้วยคำสั่งดังกล่าว  
มีคณะกรรมการบางท่าน จะดำรงตำแหน่งเกิน ๔ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะถึงนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล  
ช่องสามหมอ จะมีการปรับปรุงแก้ไข และจะออกคำสั่งใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานและการ  
บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอยื่นญัตตินี้เสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลช่องสามหมอ คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อเป็น  
คณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ ตามระเบียบ และกฎหมาย  
กำหนด จำนวน ๒ ท่าน ในส่วนกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกระผมขออนุญาตให้ท่านปลัดฯ ชี้แจง ครับ  
กระผมก็มีข้อชี้แจงมีเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

- (นางสาวฉัตรดา กำเนิดบุญ) เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน (ปลัด อบต.) หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตชี้แจง ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้เสนอญัตติ และมอบหมายให้ชี้แจง ดังต่อไปนี้ค่ะ
- ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๖ และ ข้อ ๑๒ (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จะมีการปรับปรุงแก้ไข และจะออกคำสั่งใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอยื่นญัตตินี้เสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อเป็นคณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ จำนวน ๒ ท่าน ตามระเบียบและกฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบท้ายญัตตินี้
- นายศิลาธรรม หงษ์หิรัญ (ประธานสภา) ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็รับทราบรายละเอียดแล้วนะครับ มีท่านใดที่จะเสนอ หรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ / ไม่มี เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย หรือเสนออะไรอีก กระทบ จะขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้เสนอ ผู้ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ จำนวน ๒ ท่าน ขอเชิญท่านสมาชิก ได้เสนอชื่อและต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่ออีก ๒ ท่าน ครับ
- นางสุภาพร อุดมทรัพย์ (ส.อบต.หมู่ที่ ๖) เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุภาพร อุดมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๖ บ้านสายบัวแดง ขอเสนอชื่อ นายไพโรจน์ มุลกสก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๓ เป็นตัวแทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ เป็นคนที่ ๑ ค่ะ
- นายศิลาธรรม หงษ์หิรัญ (ประธานสภา) ขอผู้รับรองด้วยครับ ๒ ท่าน
๑. นายพนพล เรือนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๗ เป็นผู้รับรองคนที่ ๑
๒. นายสุชาติ สางชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๑ เป็นผู้รับรองคนที่ ๒ ผู้รับรองทั้ง ๒ ท่าน ถูกต้อง ครับ และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อสมาชิกฯ ท่านต่อไปเลยครับ
- นายพนพล เรือนแก้ว (ส.อบต.หมู่ที่ ๗) เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบนายพนพล เรือนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๗ บ้านภูทอง ขอเสนอชื่อ นางประภา จอมคำสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๕ เป็นตัวแทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ เป็นคนที่ ๒ ครับ
- นายศิลาธรรม หงษ์หิรัญ (ประธานสภา) ขอผู้รับรองด้วยครับ ๒ ท่าน
๑. นางสุภาพร อุดมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๖ เป็นผู้รับรองคนที่ ๑
๒. นายไพฑูรย์ มุลกสก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๓ เป็นผู้รับรองคนที่ ๒ ผู้รับรองทั้ง ๒ ท่าน ถูกต้อง ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อ ท่านสมาชิกฯ ที่จะมาเป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ อีกหรือไม่ ครับ / ไม่มี
- นายศิลาธรรม หงษ์หิรัญ (ประธานสภา) เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่ออีก กระทบจะสรุปว่า มีท่านสมาชิกสภา ที่ถูกเสนอชื่อมาทั้ง ๒ ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
๑. นายไพโรจน์ มุลกสก สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ เป็นตัวแทนในคณะกรรมการฯ คนที่ ๑
๒. นางประภา จอมคำสิงห์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ เป็นตัวแทนในคณะกรรมการฯ คนที่ ๒
- สมาชิกสภาฯ ทั้ง ๒ ท่านนี้ จะเป็นตัวแทนที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ ถ้าท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อตามนี้ ให้เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ ถ้าท่านเห็นชอบโปรดยกมือครับ







ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร บัญชีการโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ที่แนบประกอบที่ส่งให้ท่านสมาชิก สภา ผู้ทรงเกียรติ ได้พิจารณาแล้ว ดิฉันก็มีรายละเอียดชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้คะ มีสมาชิก ท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ / ไม่มี เมื่อไม่มีสมาชิก ท่านใด จะเสนออะไรอีก กระทบจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โปรดยกมือครับ

นายศิลาธรรม หงษ์ศิริ (ประธานสภา)

**มติที่ประชุม**

- เห็นชอบ จำนวน .....๖..... เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน ..... เสียง
- งดออกเสียง จำนวน .....๑..... เสียง (ประธานสภา)
- ลา จำนวน .....๑..... คน
- ขาด จำนวน ..... คน

**๔.๖ ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พ.ศ. ....**

นายศิลาธรรม หงษ์ศิริ (ประธานสภา)

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พ.ศ. .... ตามที่นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภา พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงให้กับทางสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้รับทราบและพิจารณา เชิญครับ เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลช่องสามหมอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบ นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ขออนุญาตชี้แจง ดังต่อไปนี้ครับ

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน (นายก อบต.ช่องสามหมอ)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดทำ ร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสามหมอ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลช่องสามหมอ พ.ศ. .... เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอปิจารณาเห็นชอบ โดย อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๔ วรรคท้าย และข้อ ๑๑๗ กระทบจึงยื่นญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอปิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตตินี้ ในส่วนของรายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กระทบขออนุญาตให้ท่านปลัดฯ ชี้แจงครับ กระทบมีเรื่องที่จะชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นางสาวฉิรดา กำเนิดบุญ (ปลัด อบต.)

เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตชี้แจง ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้เสนอญัตติ และมอบหมายให้ชี้แจง ดังต่อไปนี้คะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๔ วรรคท้าย หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่ สภาท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้

การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบ ชุดสากลนิยม ชุด พระราชทานหรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนด

ในขณะที่กำลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหาร ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้ประชาชนที่ประสงค์จะเข้ารับฟังการประชุมได้เข้าฟังการประชุมและ การปรึกษาของสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาท้องถิ่นกำหนด





นายศิธรธรรม หงษ์หิรัญ  
(ประธานสภาฯ)

การดำเนินการประชุมสภาฯ ก็ดำเนินการมาพอสมควรแล้ว มีเรื่องให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว  
มีสมาชิกท่านใด ที่จะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี  
กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
และขอขอบคุณท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสุภาพร อุดมทรัพย์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๖

เลขานุกรสภาฯ

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....
- เห็นว่าถูกต้องแล้วจึงลงนามไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสุภาพร อุดมทรัพย์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ ๖

เลขานุกรสภาฯ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นางประภา จอมคำสิงห์)

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายสุชาติ สางชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นางนิยม พละเนา)

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายศิธรธรรม หงษ์หิรัญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ